

## 'คืนคนดีสู่สังคม'เฉลิมพระเกียรติฯ

เมื่อวันที่ 23 เม.ย.50 กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ร่วมกับ ทหารกล้าไทย-จีน สมาคมแต่ใจแห่งประเทศไทย มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง สมาคม วิเทศพาณิชย์ไทย-จีน สมาคมช่างภาพผู้สื่อข่าวโทรทัศน์แห่งประเทศไทยใน พระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมศิลปินตลกแห่งชาติ สมาคมชาวไทยเชื้อสายจีน และมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ร่วมลงนามในข้อตกลง โครงการ "คืนคนดีสู่สังคม" เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสสมทวมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา วันที่ 5 ธ.ค.50 โดยมีนายชาญชัย ลิขิตจิตถะ รว.ยุติธรรม เป็นประธานการลงนาม นายวันชัย รุจนวงศ์ อธิบดีกรมคุมประพฤติ ผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม และนายอมร อภิธนาคุณ นายกสมาคมไทยเชื้อสายจีน ตัวแทนจากองค์กรภาคเอกชน เข้าร่วมโครงการด้วย

สำหรับโครงการดังกล่าว ก็มุ่งหวังถึงประโยชน์ในการแก้ไขฟื้นฟู และ พัฒนาผู้กระทำผิดที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมคุมประพฤติ เพื่อให้มีความรู้และสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข เพื่อทำให้เกิดการพัฒนา

ตนเองตามแนวทางอย่างแท้จริง จึงเกิดการร่วมมือกันระหว่างภาครัฐและ ภาคเอกชน ในการสนับสนุนค่าเสียหายอันเกิดจากการทำงานของผู้ถูกคุม ความประพฤติ ตามคำพิพากษาของศาลที่เข้าร่วมโครงการ "คืนคนดีสู่สังคม" โดยจะพิจารณาจากประวัติความประพฤติ รวมถึงความเหมาะสมในการ ประกอบอาชีพ ภายในระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันเข้าทำงาน โดยจะชดใช้ค่าเสียหายแก่นายจ้างตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงไม่เกิน 30,000 บาท และ ยังให้การสนับสนุนทุนการศึกษาแก่เด็กและเยาวชน ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ของกรมคุมประพฤติ ที่ประสงค์จะศึกษาต่อมีฐานะยากจนและมีผลการเรียน อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม รายละไม่เกิน 4,000 บาท โดยให้ผู้ถูกคุมประพฤติที่ ไปสมัครงานแล้วต้องการคนค้าประกันติดต่อยังสำนักงานคุมประพฤติทุกแห่ง

นายวันชัย กล่าวว่า มาตรการคุมประพฤติมีหวังให้ผู้ทำผิดสามารถ กลับไปใช้ชีวิตเช่นบุคคลปกติได้ ซึ่งรายได้ประสบบัญหาและอุปสรรคใน การปรับตัวคืนสู่สังคมก็จะมีกระบวนการแก้ไขฟื้นฟู เพื่อสร้างเสริม ศักยภาพชีวิตตามความต้องการของแต่ละรายด้วย



▲ คืนคนดีสู่สังคม...นายชาญชัย ลิขิตจิตถะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม, นายวันชัย รุจนวงศ์ อธิบดีกรมคุมประพฤติ ร่วมกับภาคเอกชน นายอมร อภิธนาคุณ นายกสมาคมชาวไทยเชื้อสายจีน ดร.บุญทรง ศรีเพ็ญ พุ่ง ประธาน ทหารกล้าไทยจีน ร่วมลงนามข้อตกลง "คืนคนดีสู่สังคม" เฉลิมพระเกียรติพ่อหลวงไทยฯ ที่ห้องประชุม กระทรวงยุติธรรม